

# "ขอสันติคืนกลับมา ที่บ้านหนู" มมส. คว่าแชมป์สารคดีเชิงข่าวเด็ก



"เซอร์" สวิชญา ชินพงษ์ธร และ "อ็อก" กมลรัตน์ อุ่ออรุณ ผู้รับรางวัลชนะเลิศของผลงานสารคดีเชิงข่าววัยเด็ก



เด็กๆ ที่หมู่บ้านภูมิชวรอล



เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นิลิต รวี เหลือง-เทา จากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "สื่อมวลชน" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงานข่าวเรื่อง "ขอสันติคืนกลับมา ที่บ้านหนู" คว้ารางวัล "ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก" ประจำปี 2554 ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันอิสรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

สารคดีเชิงข่าว เรื่อง "ขอสันติคืนกลับมา ที่บ้านหนู" เป็นผลงานของ

"อ็อก" กมลรัตน์ อุ่ออรุณ และ "เซอร์" สวิชญา ชินพงษ์ธร นิลิตชั้นปีที่ 4 เอกวารสารศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) ได้นำเสนอประเด็นความขัดแย้งของผู้ใหญ่ผ่านเสียงของเด็กสภาพจิตใจของเด็กที่ได้รับแรงกดดันนับว่าเป็นสารคดีที่สะท้อนความรุนแรงที่เกิดขึ้นแก่เด็ก ณ หมู่บ้านภูมิชวรอล จ.ศรีสะเกษ จากเหตุการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

อ็อก ทำหน้าที่เล่าถึงที่มาของการนำเสนอสารคดีเรื่องนี้ว่า หมู่บ้านภูมิชวรอล ต.สาธิตชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดเหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรง มีการทิ้งระเบิดมายังฝั่งไทยที่หมู่บ้านภูมิชวรอล ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นและหวาดกลัวกันมาก จนต้องอพยพหนีตายไปอยู่ที่อื่น แต่หลายคนกลับลืมนึกถึงเด็กที่ผ่านโลก และประสบการณ์ที่น่าอึ้งกว่าผู้ใหญ่สภาพจิตใจจะเป็นอย่างไร

"จากเหตุการณ์ที่นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านแล้ว เรายังมองเห็นถึงผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก ทั้งความเป็นอยู่และสภาพจิตใจ จากสถานการณ์แล้วความเป็นอยู่

ของเด็กๆ ย่อมเกิดความลำบากบ้าง เพราะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะดูสงบลง แต่ภายในจิตใจชาวบ้านที่อยู่ติดชายแดนยังคงหวาดวิตก การดำเนินชีวิตของชาวบ้านที่หมู่บ้านภูมิชวรอลเปลี่ยนไป

ถ้าสังเกตจากท่าทางภายนอกของเด็กๆ แล้ว อาจจะดูปกติ แต่ภายในแววตากังวล เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเมื่อใด และการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไป ไม่สามารถเที่ยวเล่น สนุกสนานได้ตามปกติ"

เซอร์ เสริมว่า สารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้

จึงได้สะท้อนถึงปัญหา แง่มุมความเป็นอยู่ ประสบการณ์ของเด็กๆ ต้องเผชิญหน้ากับอันตราย ผ่านมุมมองความรู้สึกของเด็กๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น "ในมุมมองของเด็กๆ ที่อยู่ติดพื้นที่ชายแดนเองก็อยากให้ปัญหานั้นหมดไปโดยเร็ว ไม่อยากให้มีการสู้รบกันอีก อยากให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายใช้



สงครามระหว่างกัมพูชา-เวียดนามบริเวณจังหวัด

ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้พวกเขายังมองไปถึงสิทธิในการอยู่รอดของเด็กๆ พวกนี้ต้องได้รับ การได้รับปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิเด็กให้พ้นจากภัยสงคราม และต้องมีการดูแลพื้นที่ทั้งความเป็นอยู่ และจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตวัยเด็กของพวกเขา"

หลังจากที่มีข่าวออกทางสื่อต่างๆ กระจายออกไป ได้มีหน่วยงานต่างๆ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันที ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหาร สาธารณสุข ร่วมช่วยดูแลสุขภาพเด็กหรือแม่แต่จิตเวชได้ร่วมเข้าไปช่วยเหลือประเมินจิตใจให้แก่พวกเขา และ ชาวหมู่บ้านภูมิชวรอล ■